

Bài tham dự Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024

Chồng mất sớm, một mình nuôi con và thành đạt...

Ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hầu như ai cũng biết đến bà Phạm Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1968, chủ trại cưa xẻ gỗ Thành Công. Bà Thanh Tuyền đã có một bản lĩnh vượt khó phi thường: chồng mất sớm, một mình phải gồng gánh nuôi dạy con cái nên người giữa chốn “đồng không mông quạnh” của vùng Đồng Tháp Mười vang danh “Muỗi kêu như sáo thổi, đũa lội tợ bánh canh, cỏ mọc thành tin, rắn đồng biết gáy”. Và đến nay, bà Thanh Tuyền đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Bà Tuyền còn có một tấm lòng nhân ái bao la, được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ.

Bản lĩnh vượt khó:

Bà Thanh Tuyền là chị cả của 3 đứa em trai trong một gia đình nghèo, sống bằng nghề đánh bắt thủy sản trên dòng sông Tiền thuộc xã Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sau khi lập gia đình và có được 2 đứa con, do gia cảnh khó khăn, vợ chồng bà Tuyền dắt dìu con cái vào tận Khu Tư nằm giữa vùng đất trung tâm Đồng Tháp Mười của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp để làm ăn kiếm sống và lập nghiệp. Đưa đôi mắt buồn bã, nhìn về hướng xa xăm – nơi dòng kênh Đồng Tiến nước đang lững lờ trôi, với từng mảng lục bình trở bông tím tím... bà Thanh Tuyền nhớ lại: *“Vô Khu Tư này vào năm 1991. Lúc đó, vợ chồng tui vô ở đậu đất Nhà nước ở cạnh bên cây cầu dây văng bắc ngang kênh Đồng Tiến, khổ thấy mồ! Mới vô cất trại cây để làm. Đi mua từ lóng gỗ của người ta đem về bán lẻ, cắc ca, cắc củm được đâu mười mấy năm thì tai họa ập xuống. Chồng mất, để lại cho tui nuôi dạy 5 đứa con nhỏ dại. Củ ngã xấp mặt, bất ngờ đau điếng, tưởng đâu không trụ vững được. Cũng vì tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp tôi có thêm nghị lực, gương đứng lên. Nén nỗi khổ đau, tui lao vào công việc, vừa đảm trách bốn phận làm cha - vừa làm mẹ, vất vả, cực nhọc lắm. Năm tháng trôi qua, tui cần mẫn thay chồng nuôi dạy các con ăn học nên người. Sau này làm có tiền mới mua đất bên khóm 3 để làm nên Trại cưa xẻ gỗ Thành Công như ngày hôm nay”.*

Không chỉ chuyên kinh doanh các loại gỗ Châm, Cà Chát, Dẻ, Thao Lao, gỗ tạp... nguyên lóng và cưa xẻ gỗ theo quy cách, Trại cưa xẻ gỗ Thành Công còn mua bán các loại vật liệu trong xây dựng nhà cửa. Nhờ đặt uy tín lên hàng đầu trong kinh doanh, chất lượng hàng hóa tốt, cung cách phục vụ tận tâm và bán giá rất phù hợp... nên Trại cưa xẻ gỗ Thành Công của bà chủ Phạm Thị Thanh Tuyền luôn là địa chỉ tin cậy được nhiều người tìm đến mua về sử dụng. Ông Nguyễn Văn Trung ở ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông cho biết: *“Tôi là khách hàng quen thuộc của Trại cưa xẻ gỗ Thành Công hơn chục năm qua. Tôi thấy, bà chủ Trại cưa này mua bán rất uy tín và vui vẻ, giá cả các*

loại gỗ bà bán rất phải chăng và chở hàng hóa đến tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Tôi mua gỗ ở đây, nếu có dư một vài tác bà chủ Trại cũng không tính thêm tiền mà còn được đãi cà phê, thuốc lá nữa...”

Theo bà Thanh Tuyền cho biết, hằng năm vào các tháng 3, 4 và 7 là thời điểm bán gỗ xây cất nhà cao nhất. Doanh thu của những tháng nêu trên lên đến hàng trăm triệu đồng. Tháng 8/2020, bà Tuyền tiếp tục đầu tư trên 6 tỷ đồng san lấp mặt bằng, cất dựng xưởng kinh doanh tol, thép, vật liệu xây dựng... tại thị trấn Tràm Chim. Trại cưa xẻ gỗ và kinh doanh tol, thép xây dựng Thành Công đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng và được bà Tuyền bao ăn một buổi cơm trưa, mua tặng Bảo hiểm tai nạn dài hạn...

Hai đứa con lớn của bà Tuyền đã lập gia đình riêng; hai đứa con trai kế nối nghề của mẹ mở đại lý bán vật liệu xây dựng ngay chợ Khu 10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông... Hơn 5 năm trước đây, bà Thanh Tuyền đã xuất hơn 5 tỷ đồng mua lại Khách sạn Hoàng Gia, với 14 phòng đầy đủ tiện nghi ở cách Khu Du lịch Vườn Quốc gia Tràm Chim chưa đầy 2km để cho đứa con gái kinh doanh. Trung bình mỗi ngày, Khách sạn Hoàng Gia có doanh thu trên dưới 3 triệu đồng. Vào những ngày Lễ, Tết... doanh thu của Khách sạn Hoàng Gia tăng lên trên 5 triệu đồng/ngày.

Tấm lòng nhân hậu:

Không chỉ chú tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, bà Phạm Thị Thanh Tuyền còn thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật để phát triển bền vững thông qua việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chuyên tâm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh... bằng những việc làm nhân ái, thiện tâm.

Nhiều năm qua, bà Tuyền đã tự nguyện xuất tiền-của, vật chất... của gia đình mình thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương như: đóng góp tiền, gạo cho các tổ chức từ thiện trong và ngoài thị trấn để cứu giúp những người già neo đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật; tặng tiền, cây cối, sửa chữa nhà tình thương giúp đỡ cho những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh... Định kỳ hằng tháng, bà Tuyền đều ủng hộ tiền, vật chất cho Tổ từ thiện cấp cơm-cháo nước chín miễn phí Trung tâm Y tế huyện Tam Nông... Đưa tay vén lại mái tóc lòa xòa trước mắt, bà Thanh Tuyền bày tỏ: *“Trong cuộc sống cần phải có tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Tiền của bao nhiêu xài cũng hết, quý nhất trên đời là tình người với nhau. Tôi thấy bà con nghèo khổ, hoạn nạn chịu không nổi nên giúp được một người vượt qua cảnh khôn khó là lòng tôi tràn ngập niềm vui. Khi vất vả, hoạn nạn qua đi, tình người sẽ mãi mãi còn đọng lại trong lòng mọi người. Trại cưa xẻ gỗ của tôi mang tên Thành Công thì chủ của nó phải sống sao cho “thành nhân” chứ!”*

Đầu năm 2000 đến 2010, trung bình mỗi năm, bà Tuyền tự nguyện xuất tiền của, vật chất của gia đình mình trên 10 triệu đồng để làm từ thiện. Từ năm

2011 đến nay, khoản tiền làm từ thiện của bà Tuyền đóng góp tăng lên từ 70 - 100 triệu đồng/năm giúp đỡ nhiều mảnh đời cơ nhỡ; cứu giúp nhiều gia đình nghèo khổ-hoạn nạn vượt qua cảnh sống thiếu thốn, bần hàn. Nổi bật, bà Tuyền đã tự nguyện hỗ trợ hơn 20m³ cây trị giá trên 120 triệu đồng cho Tổ từ thiện số 2, xã An Long sử dụng vào việc cất và sửa chữa nhà tình thương miễn phí cho hộ nghèo, người gia neo đơn không nơi nương tựa. Khi biết được nơi nào có những học sinh đang gặp khó khăn trong học tập, hộ dân còn nghèo khó-bệnh hoạn, những người bất hạnh, cơ nhỡ, tật nguyền... thì bằng mọi cách, bà chủ trại cưa xẻ gỗ Thành Công - Phạm Thị Thanh Tuyền kịp thời đến thăm hỏi, tìm hiểu, động viên và giúp đỡ bà con. Bà Tuyền đã đóng góp rất tích cực trong công tác từ thiện - xã hội ở địa phương như: cất nhà tình thương, cứu giúp tiền của-vật chất cho những hộ neo đơn; hỗ trợ học bổng cho những học sinh nghèo-vượt khó-học giỏi, đóng góp Quỹ vì người nghèo của địa phương, giúp đỡ tiền-gạo tạo điều kiện cho người bệnh nghèo chữa trị, giúp đỡ tiền cho các Tổ từ thiện cấp cơm-cháo nước ở Bệnh viện, đóng góp tiền xây dựng các chùa chiềng, tịnh thất... Nhiều hộ dân nghèo ở thị trấn Tràm Chim và các xã lân cận đều bày tỏ niềm thương yêu, quý mến về tấm lòng của bà chủ trại cưa xẻ gỗ Thành Công: *“Chúng tôi thường xuyên nhận được tiền và một số vật phẩm cần thiết của bà chủ trại cưa xẻ gỗ Thành Công trao tặng. Nhờ những phần quà quý này mà cuộc sống gia đình của chúng tôi tạm ổn định, vượt qua khó khăn, vượt qua lúc khó khăn, thất ngặt... Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng nhân ái bao la của bà chủ trại cưa xẻ gỗ Thành Công!”*

Việc làm từ thiện của bà Tuyền đã được cán bộ, chính quyền và người dân địa phương biểu dương, khen ngợi. Nhiều người ở thị trấn Tràm Chim và chức sắc, chức việc các tôn giáo ở huyện Tam Nông đều có chung nhận xét: bà Tuyền chủ trại cưa xẻ gỗ Thành Công rất tốt bụng. Thấy bà con nghèo khổ, bị thiên tai, hoạn nạn, bị bệnh tật không tiền thang thuốc... là bà giúp đỡ ngay. Các cơ sở thờ tự cần giúp đỡ thì cũng được bà Tuyền tự nguyện ủng hộ liền. Thật là một tấm lòng thiện nguyện, thơm thảo của bà Tuyền rất đáng ghi ơn”. Bà Thanh Tuyền bày tỏ: *“Mình thấy người ta khổ, hỏi đó mình cũng khổ mình biết được nỗi khổ. Bây giờ có tiền, mình làm việc nào thiện được thì mình làm để tích công đức cho con cháu mình được nhờ thôi. Ở thị trấn Tràm Chim một năm tôi đóng góp hàng chục triệu đồng cất một căn nhà tình thương, có năm tôi góp vô thêm vài ba triệu cũng đóng góp hoài cho thị trấn. Còn việc xây cất chùa, tôi cũng đóng góp vô vài triệu tiền gạch đá cho các chùa ở ấp K9, chùa ở ấp K10, chùa Tâm Thành, chùa Quê Hương... Một chùa mình đóng góp vô vài triệu tùy khả năng của mình. Tùy tấm lòng của mình thôi, mình tính làm việc thiện thì được thiện!”*

Những việc làm từ thiện thiết thực trên, bà Phạm Thị Thanh Tuyền đã vinh dự được tặng thưởng nhiều giấy khen của UBND, UBMTTQ Việt Nam

các cấp cùng nhiều Bằng tuyên dương công đức của các tổ chức tôn giáo... Tại Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị trấn Tràm Chim lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, bà Phạm Thị Thanh Tuyền đã được tin nhiệm hiệp thương vào ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị trấn.

Trần Trọng Trung.

**Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh
Huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
ĐT 0914.555.019**







